

Số: 08 /TB-CALS

Lam Son, ngày 30 tháng 05 năm 2024

Đuyệt thay báo
ngull

THÔNG BÁO
Phòng ngừa tai nạn đuối nước trên địa bàn thị trấn Lam Sơn

Thời gian vừa qua, tình trạng học sinh bị đuối nước liên tiếp xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 11 vụ tai nạn đuối nước, làm 11 người chết, 2 người bị thương ...Đuối nước đã và đang trở thành vấn đề nóng bỏng được dư luận quan tâm. Sắp tới trong dịp nghỉ hè với thời tiết nắng nóng việc các em học sinh đang được nghỉ học việc đi bơi, tắm ở các sông, suối, bể bơi sẽ rất phổ biến.

Nguyên nhân gây đuối nước hay xảy ra đối với trẻ lớn tuổi do bản tính hiếu động, tò mò; đối với trẻ nhỏ do tính thích nghịch nước hoặc do sự bất cẩn của gia đình. Cho dù trẻ em không biết bơi lội hay biết bơi lội nhưng do sự chủ quan nên cũng không lường trước hết được sự nguy hiểm của tai nạn.

Tai nạn do đuối nước có thể xảy ra trong các trường hợp: ngạt nước, những người không biết bơi ngã xuống nước, hoặc khi bơi quá mệt, cơ thể mất nhiệt do nước lạnh, bị chuột rút rồi ngất đi,...

Để phòng tránh tai nạn đuối nước chúng ta cần lưu ý:

Đối với các em nhỏ không được rủ nhau đi tắm ao, hồ, sông suối ... trong khi không biết bơi. Không nên đi lại, chơi gần những nơi như: ao, hồ, sông suối hoặc bể nước, cống rãnh, miệng giếng... không có nắp đậy. Các hố ao sâu gây nguy hiểm cho trẻ em như hố vôi tôi, hố lấy đất làm gạch ngói, hố lấy cát, hố lấy nước tưới hoa màu... cần phải tránh xa.

Đối với trẻ em khi tắm bể bơi, tắm biển, tắm sông nên mặc áo phao và phải có cha mẹ hoặc người lớn đi cùng để trông coi.

Khi gặp tai nạn đuối nước:

- Khi phát hiện thấy người bị rơi ngã xuống nước, cần hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ ngay từ khi nhìn thấy nạn nhân. Tuyệt đối không được nhảy theo cứu nạn nhân nếu mình không biết bơi và không biết cách cứu đuối vì bản thân mình cũng có thể bị đuối nước.

- Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nước bằng cách đưa cánh tay, cây sào dài cho nạn nhân nắm, ném phao có buộc dây thừng... và kéo nạn nhân lên bờ một cách an toàn. Có thể ném một sợi dây dai, chắc... từ bờ để nạn nhân túm lấy được dây thừng và kéo nạn nhân vào bờ, hoặc cùng với mọi người vớt nạn nhân lên...

Công an thị trấn Lam Sơn khuyến cáo người dân trên địa bàn nâng cao ý

thức cảnh giác phòng ngừa tai nạn đuối nước “Vì sự bình yên hạnh phúc của mỗi gia đình”.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND thị trấn (chỉ đạo);
- BP Văn hóa thị trấn (tuyên truyền);
- Lưu: CALS

TRƯỞNG CÔNG AN THỊ TRẤN



Trung tá Lê Ngọc Thành